

'ไอที เวิร์คส์' พุด 'timeWORKS' ประเดิม 'Feature' ป้อน SMEs

บ.ไอที เวิร์คส์ ■ นายณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอที เวิร์คส์ จำกัด ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ Identification Technology (เทคโนโลยียืนยันตัวบุคคล) กล่าวว่า ในช่วงต้นปี 2551 บริษัท เตรียมเปิดตัวระบบซอฟต์แวร์ลงเวลาด้วยลายนิ้วมือหรือ "Time WORKS" เวอร์ชันใหม่ ซึ่งรองรับระบบการเข้าทำงานแบบวนกะ เหมาะสำหรับกลุ่มหน่วยงานหรือองค์กรที่พนักงานเข้างานเป็นกะ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ฯ

"ระบบการทำงานของ TimeWORKS" ในเวอร์ชันใหม่จะ สามารถรองรับการลงเวลาด้วยลายนิ้วมือของพนักงานได้หลายรอบกะใน 1 วัน จึงเหมาะกับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีพนักงานเข้าและออกเป็นกะ เช่น โรงงาน อุตสาหกรรม โรงพยาบาล ฯ ซึ่งบริษัทได้แบ่งกลุ่มตลาดสินค้าประเภทนี้ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.SMEs 2.factory 3. Mini Shop/Franchise และ 4.Enterprise

ทั้งนี้ ความสามารถของระบบจะแตกต่างกันไป เพื่อให้เหมาะกับการทำงานของแต่ละกลุ่ม โดยในช่วงแรกบริษัท จะทำการเปิดตัวสำหรับกลุ่มเอสเอ็มอี ก่อนเป็นกลุ่มแรก จากนั้นจึงจะทยอยเปิดตัวสำหรับกลุ่มโรงงานและกลุ่มแฟรนไชส์ และสุดท้ายกลุ่ม Enterprise

สำหรับข้อดีของ "TimeWORKS" ของเวอร์ชันใหม่จะช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่



ซับซ้อนต่างๆ ลง ส่งผลให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น รวมถึงหน้าตาของโปรแกรมที่ออกแบบให้ดูง่าย เน้น Visualize โดยการตีความข้อมูลโดยใช้รูปภาพเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่าย

อย่างไรก็ตามปัจจุบันลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ "TimeWORKS" ของบริษัท ทั้งแบบ Online ที่ต้องใช้พีซีในการรันระบบ และแบบ Offline ที่ไม่ต้องใช้พีซีในการรันระบบ มีประมาณ 5,000-6,000 ราย โดยจะเริ่มนำเสนอการอัปเดตเวอร์ชัน ให้กับลูกค้าเก่าในช่วงไตรมาสที่สอง และช่วงต้นปีจะทดลองใช้กับลูกค้าเก่าบางราย ทั้งนี้ เหตุผลที่บริษัท พัฒนา "Time

WORKS" เวอร์ชันใหม่ขึ้นมา นั้น นอกจากเป็นการลดขั้นตอนในการทำงานแล้ว นั้นยังช่วยตอบสนองกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานที่มีพนักงานเข้าทำงานเป็นกะ ซึ่งคาดว่าจะช่วยขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ให้กับบริษัทได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ ในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ด้าน Identification Technology ที่เกี่ยวกับลายนิ้วมือ และผลิตภัณฑ์ชุดพัฒนา (SDK) ได้แก่ RFID, เครื่องอ่านบัตรประชาชน และชุดพัฒนาระบบแสดงตนด้วยลายนิ้วมือ ให้สามารถใช้งานซอฟต์แวร์กันได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับทั้งกลุ่มลูกค้าเก่าและใหม่ในการเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัท

1 ที่ผ่านมากการตอบรับผลิตภัณฑ์ต่างของบริษัทยังคงได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งในกลุ่มของลูกค้าและกลุ่มดีลเลอร์ ส่วนลูกค้าใหม่ๆ ยังคงสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินธุรกิจทั้งในด้านการให้คำปรึกษา การนำเสนอ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วย

งานราชการและบริษัทเอกชนต่างๆมากมาย โดยบริษัทมีบุคลากรเป็นทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในด้านการวางแผนระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ด้านฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย ระบบเปิดและระบบ Client/Server ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นที่ปรึกษาประเภท A ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง และเป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ด้วยความมุ่งมั่นตลอดระยะเวลากว่า 8 ปี บริษัทได้รับความไว้วางใจในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย การบูรณาการระบบ จากลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ และบริษัทชั้นนำจำนวนมาก เช่น รัฐสภา, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การสื่อสารแห่งประเทศไทย, กองทัพอากาศ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ฯลฯ

และบริษัทยังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโซลูชันไบโอเมตริกส์ต่างๆ เพราะความเชื่อมั่นในแนวโน้มการนำเทคโนโลยีไบโอเมตริกส์ มาสู่การพัฒนา และการใช้งานได้อย่างกว้างขวางในแอปพลิเคชันต่างๆ นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้พัฒนาระบบในการออกหนังสือ และตรวจสอบหนังสือผ่านแดนให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ไทย-มาเลเซีย) เพื่อเป็นการส่งเสริม และให้สอดคล้องกับมาตรการการจัดระเบียบตามแนวชายแดน โดยจะเน้นการวางกลไกควบคุมการเข้า-ออกให้รัดกุมยิ่งขึ้น ซึ่งนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ